

Hưng Đạo, ngày 21 tháng 02 năm 2024

TUYÊN TRUYỀN “KHÔNG KÌ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS”

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS, hôm nay chúng mình sẽ tuyên truyền các vấn đề liên quan tới HIV/ AIDS. Với chủ đề *Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS*”, thay đổi hành vi nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Chúng ta hãy cùng nhau đẩy lùi HIV/ AIDS, các bạn nhé

Hiện nay chắc không còn ai chưa biết gì về HIV và căn bệnh AIDS. Thế nhưng nó vẫn tiếp tục hoành hành chứ không giảm, hôm nay Măng non muốn củng cố thêm cho các bạn những kiến thức cơ bản về căn bệnh thế kỉ này để các bạn biết cách bảo vệ mình và tuyên truyền cho mọi người xung quanh góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Các bạn thân mến!

HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người, có nghĩa là nếu bạn nhiễm phải nó, khả năng chống bệnh tật của bạn sẽ bị suy yếu. Đó là vì: cơ thể bạn có hệ thống miễn dịch chống lại các vi khuẩn, virus, vi sinh vật... gây bệnh có trong môi trường để duy trì sự sống. Trong hệ thống này, bộ phận chủ chốt là đội quân các bạch cầu. Nhưng chính các bạch cầu chỉ huy (Tế bào - CD4) của đội quân đó lại là đối tượng tấn công của HIV. HIV chui vào cư trú trong bạch cầu chỉ huy nên nó không bị đội quân bạch cầu tiêu diệt. HIV lợi dụng bạch cầu để sinh sôi và sau đó tiêu diệt bạch cầu. Đến khi đa số chỉ huy (Tế bào - CD4) bị tiêu diệt, cả đội quân bạch cầu trở nên vô hiệu, không chống được bệnh tật nữa.

Sự phá hoại này diễn ra trong thời gian dài. Do vậy, nếu người nhiễm HIV thì trong từ 2- 10 năm vẫn thấy khỏe mạnh bình thường, người khác nhìn không biết, bản thân cũng không biết mình mang mầm bệnh và có thể vô tình truyền HIV cho người khác. Sau thời gian này sẽ phát bệnh...

AIDS (còn gọi là SIDA) có nghĩa là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Đó là khi khả năng chống bệnh suy yếu đến nỗi cơ thể bị các thứ bệnh hoành hành, điều trị không khỏi được. Từ khi phát bệnh AIDS đến lúc chết chỉ vài tháng hoặc nhiều nhất là 2 năm.

Khi mới phát bệnh AIDS, bệnh nhân thường sụt cân nhiều, ho kéo dài, tiêu chảy, sốt, sưng hạch, ra mồ hôi đêm, đau họng, lở, có nốt trên da... Đến giai

đoạn AIDS toàn phần, người bệnh có thể mắc nhiều bệnh như lao, viêm phổi, bệnh đường ruột, các bệnh phụ khoa... Đây là các bệnh cơ hội và là thủ phạm dẫn đến cái chết của người nhiễm AIDS...

Hiện nay, khoa học tiên tiến vẫn chưa nghiên cứu thành công một loại thuốc đặc trị nào. Như vậy cái chết của người bị nhiễm HIV là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên con người không thể bất lực trước căn bệnh. Họ đã tuyên truyền các biện pháp phòng tránh là:

- + Không hút hít, tiêm chích ma túy
- + Không dùng chung bơm tiêm, dụng cụ y tế
- + Chủ động phòng tránh lây nhiễm qua tiếp xúc, sinh hoạt với người bệnh

Điều đó không có nghĩa là chúng ta xa lánh họ. Hãy sống hòa đồng, an ủi và tạo cho họ nghị lực sống, đừng để họ mặc cảm, nhưng chúng ta phải thận trọng bảo vệ mình.

Hôm nay, mình cùng các bạn tuyên truyền mong muốn các bạn tích cực tuyên truyền phòng chống. Và đặc biệt lứa tuổi học đường chúng ta phải “Hãy nói không với các tệ nạn xã hội”

Chương trình phát thanh măng non của liên đội ta đến đây là hết rồi. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong lần phát thanh tuần sau.